



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. พลังงานสะอาดจากภาคเกษตร อนาคตความมั่นคงเศรษฐกิจไทย	ไทยรัฐ
2. 'ธรรมนัส' ส่งเสริมผลิตสินค้าฮาลาลทำวิสาหกิจชุมชนเพิ่มช่องทางตลาด	แนวหน้า
3. รมว.เกษตรฯ เร่งฟื้นฟูตลาดจัดมหกรรมกล้วยไม้แห่งชาติ	แนวหน้า
4. กรมส่งเสริมฯ ยกย่องเกษตรกรดีเด่น	แนวหน้า
5. ผลักดันเปิดตลาดส่งออกส้มโอ-เปิดประตูไปนิวซีแลนด์	เดลินิวส์
6. รายงานพิเศษ: กษ. ชูธงหนุน 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงดัน 'กาแพ...	มติชนสุดสัปดาห์
7. ธ.ก.ส.ปล่อยกู้เก็บผลไม้ป่า หนุนเกษตรกรสร้างรายได้ระยะสั้น	แนวหน้า
8. รมว.เกษตรฯ เร่งฟื้นฟูตลาดจัดมหกรรมกล้วยไม้แห่งชาติ	แนวหน้า
9. คอลัมน์: ข่าวสั้น: ครม.รับทราบรายงานเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ธ.ก.ส. จัดวงเงินกว่า 300 ล้าน หนุนลูกค้าหารายได้ตปท.ช่วงว่างงานเกษตร	ข่าวหุ้น
12. ทั่วอนาคตล้นตลาด-ราคาร่วงซ้ำ ชาวสวนแม่กลองแห่ปลูก"มะพร้าว น้ำหอม"	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

\*\*\*\*\*

## พลังงานสะอาดจากภาคเกษตร

## อนาคตความมั่นคงเศรษฐกิจไทย

โลกกำลังใส่ใจเรื่องลดโลกร้อน มีมาตรการ บังคับให้ทั่วโลกใช้พลังงานสีเขียวมากขึ้น เช่น มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมจากผู้นำเข้าสินค้าประเภทที่มีการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตสูง...มาตรการนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การบังคับเก็บค่าธรรมเนียมนิยามในปี 2569

เรามีเวลาอีกเพียงปีครึ่งตั้งนั้นผู้ประกอบการของไทยต้องหาทางปรับตัวให้กระบวนการผลิตสินค้าของตนลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อให้มีราคาที่แข่งขันได้ในตลาดอียูสินค้า 6 ประเภทที่ถูกบังคับ คือ ปูนซีเมนต์ พลังงานไฟฟ้า ปุ๋ย ไฮโดรเจน เหล็ก และอะลูมิเนียม ก่อนที่จะบังคับเต็มรูปแบบกับทุกสินค้าในปี 2578 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า

ส่วนอีกมาตรการ CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) บังคับใช้

โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ให้ สายการบินของประเทศสมาชิกต้องลดการปลดปล่อยคาร์บอนตั้งแต่ปี 2027 หรือมีเวลาอีกเพียง 2 ปีเท่านั้น และโลกกำลังตั้งเป้าสู่ Net Zero ในปี 2050 หรือ 26 ปีข้างหน้า

แล้วโดน 2 มาตรการนี้เข้าไป ก็จุกแล้ว ต่อไปอาจมีมาตรการต่างๆ ออกมาอีกมากมายประเทศไทยจะรุ่งหรือจะรอด ขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานสะอาด พลังงานสะอาดส่วนสำคัญมาจากภาคการเกษตรที่ไทยเรามีวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์ที่สุดประเทศหนึ่ง ร.อ.ธรรมนิต พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นเป็นโอกาสใหญ่ รีบชี้เป้าให้รัฐบาลเตรียมหาแนวทางเปลี่ยนเกมสู้ให้ทันสินค้าของไทยที่เน้นอยู่แค่เพียงส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์และลม ด้วยการเสนอแนวทาง



ส่งเสริมใช้ “พลังงานสะอาดจากภาคเกษตร” และ “พลังงานชุมชนเกษตร” ที่นอกจากจะเป็นทางรอดจากแรงกดดันของมาตรการระดับโลกแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว และลดการขาดดุลจากการนำเข้าพลังงาน

รู้ไหมว่าในโลกนี้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ได้มาจากพลังงานชีวภาพ (Bio Energy) มากถึง 55% และมากกว่า 6% ของการผลิตพลังงานในโลกใบนี้ และมีอัตราการเติบโตสูงถึง 8% ต่อปี ซึ่งแตกต่างจากไทยไปเน้นแต่พลังงานแสงแดดและลม น้อยกว่า พลังงานที่ภาคอุตสาหกรรมใช้ในการ

ผลิตสินค้าและบริการต่างๆนั้น มีตั้งแต่พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและไอน้ำเชื้อเพลิงจากการขนส่ง ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถผลิตได้จากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรราคาถูกเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ “wood pallet” ชีวมวลอัดแท่ง ที่สามารถนำฟางข้าว ใบอ้อย



ต้นข้าว โปด ชังข้าว โปด แกลบ กะลา ปาล์ม ทะลาย ปาล์ม เปล่ามาเป็นเชื้อเพลิงหรือการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ใช้เอทานอลและไบโอดีเซลในภาคการขนส่งและเรากำลังจะเข้าสู่การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เรียกว่า “Bio jet Fuel” ที่เริ่มจากการนำน้ำมันทอดอาหารมาใช้ในเบื้องต้นและอาจขอให้มีการพิจารณาให้กากน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นวัตถุดิบโดยตรง ร.อ.ธรรมนิต ให้ข้อมูลต่อว่าเมื่อ 2 ปีก่อนยุโรปออกกฎหมาย Renewable Energy

**Directive (RED III)** เร่งการผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพจากวัสดุการเกษตรเพิ่มจาก 3.5 พันล้าน ลบ.ม. ในปัจจุบัน เป็น 36 พันล้าน ลบ.ม. ในปี 2030 เพื่อนำก๊าซชีวภาพนี้ไปผลิตไฟฟ้า แทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ

และตอนนี้อินโดนีเซียประเทศผู้ผลิตถ่านหิน

รายใหญ่ของโลก จะใช้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพผสมเข้าไปในโรงไฟฟ้า ถ่านหิน 3-5% ไม่งั้นสินค้าของอินโดจะถูกกีดกันอย่างหนักเพราะใช้ถ่านหินเยอะ และยังได้ผสมไบโอดีเซลมาก



ถึง 95% ในน้ำมันดีเซล บราซิลประเทศที่ใช้ชีวมวลจากเศษวัสดุการเกษตรมากที่สุดในโลก เน้นการใช้เอทานอล และไฟฟ้าชีวมวลจากโรงงานน้ำตาล จีนเน้นไฟฟ้าชีวมวลและส่งออก



เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเน้นไฟฟ้าชีวมวลและเอทานอล อินเดียเน้นผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากชีวมวลและเยอรมนีเน้นผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

“ผมมองว่าพลังงานภาคเกษตรนี้

เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของภาคเกษตร คูอย่างจีน อินเดีย บราซิล ที่เป็นแกนหลักในกลุ่ม BRIC กลายเป็นแกนนำในการใช้พลังงานและไฟฟ้าชีวมวลไปแล้ว หากเราสามารถทำให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจการพลังงานไม่ว่าผลิตไฟฟ้าชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงเอทานอล ไบโอดีเซล น้ำมันเครื่องบิน นอกจากจะเป็นการยกระดับเรื่องสิ่งแวดล้อม ช่วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ตกเป็นเป้าของมาตรการระดับโลกและลดการนำเข้าพลังงานแล้วยังช่วยกระจายรายได้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

แต่สิ่งสำคัญที่สุดอีกเรื่อง เราจะต้องบริหารจัดการให้ราคาพลังงานเหล่านี้อยู่ในระดับเหมาะสม ไม่แพงและส่งต่อรายได้ไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรให้ได้จริง ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมทางใดทางหนึ่งได้จะดีมาก และเป็นความฝันของผมที่อยากผลักดันเรื่องนี้ให้เกษตรกร” ร.อ.ธรรมนัสกล่าวทิ้งท้ายวิสัยทัศน์ที่ทำทนายไว้เป็นการบ้านข้อใหญ่ของตัวเองและรัฐบาล

ก่อนที่ประเทศไทยจะทมิไม่ทันวลี “ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา” ข้าชาก...เพราะตั้งรับปรับตัวไม่ทันซะที.

**ชาติชาย คิริพัฒน์**

## 'ธรรมนัส' ส่งเสริมผลิตสินค้าฮาลาลทำวิสาหกิจชุมชนเพิ่มช่องทางตลาด

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี พร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชน มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปเนื้อให้เป็นอาหารที่มีตราฮาลาลของมุสลิมได้แก่ เนื้อฝอย เนื้อฝอยสมุนไพร เนื้อน้ำพริกกะเหรี่ยง และเนื้อแดดเดียว โดยชุมชนบ้านกลางพัฒนา เป็นกลุ่มปลายน้ำที่รับเนื้อวัวมาจากกลุ่มกลางน้ำ แล้ว

นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสูตรเฉพาะตัว และในปี 2559 ได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตร อ.บ้านแหลมให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีการแบ่งหน้าที่และดำเนินงานกลุ่มอย่างมีศักยภาพ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย มุ่งสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ ปัจจุบันมีสมาชิก 76 ราย มีรายได้จากการแปรรูปประมาณ 200-300 บาท/ปี และมีค่าแรงงานในการแปรรูปประมาณ 300 บาท/วัน ปริมาณผลผลิตเนื้อฝอย เนื้อฝอยสมุนไพร เนื้อน้ำพริกกะเหรี่ยง 1,600 กระปุก เนื้อแดดเดียว 100 กิโลกรัม

ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยสำนักงานปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี ได้ฝึกอบรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงโคเนื้อ ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มช่องทางตลาดการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น



ติดตาม : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพิ่มช่องทางตลาด จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

## รมว.เกษตรฯเร่งฟื้นฟูตลาด จัดมกรรมกล้วยไม้แห่งชาติ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่  
ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์ ต.นราภิรมย์  
อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ  
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รอด้อนรับ เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความเห็น  
แนวทางการค้ากล้วยไม้ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ  
ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ได้เสนอแนวทางให้กระทรวง  
เกษตรฯ พิจารณา ได้แก่ การจัดงานมกรรมกล้วยไม้  
แห่งชาติ การจัดโซนกล้วยไม้ในงานพืชสวนโลก การขยาย  
ตลาดกล้วยไม้ในต่างประเทศ การส่งเสริมงานหัตถกรรม  
และนวัตกรรมสารสกัดจากกล้วยไม้ การจัดตั้งกองทุน  
ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบ  
จากเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 การให้ออกกู้ยืมระบบโซลาร์  
เซลล์กับเกษตรกร การสร้างประตุน้ำเพื่อชลประทาน  
แก่ชาวสวน รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไม้  
ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

“กระทรวงเกษตรฯ จะช่วยพัฒนาและฟื้นฟูกล้วยไม้  
พืชเศรษฐกิจที่สามารถส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศได้  
โดยเร็วๆ นี้ จะเดินทางไปเจรจาจำหน่ายสินค้าเกษตร  
ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมถึงฟื้นฟูตลาดกล้วยไม้ที่  
ประเทศจีน ผ่านสำนักงานทูตเกษตรประจำประเทศจีน”  
ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

## กรมส่งเสริมฯยกย่องเกษตรกรดีเด่น

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้มีการประกวดผลงานของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาอาชีพและการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น 8 สาขา อาทิ 1.นายประดัด ปิ่นนาค จ.อุดรดิษฐ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำสวน เปลี่ยนจากทำไร่อ้อยมาเป็นสวนไม้ โดยเล็งเห็นโอกาสในการขยายพันธุ์ไม้เพื่อจำหน่าย จึงปรับพื้นที่

ดินจากบ่อดินลูกรังมาปลูกไม้ซางหม่น และไม้พื้นบ้านเพื่อขายหน่อและใช้งาน กัดกันวิธีการตอนกิ่งแบบ “ตอน 1 ข้อได้ 2 กิ่ง” ต่อยอดเป็นจุดขยายพันธุ์ไม้สร้างอาชีพให้กับครัวเรือนและคนในชุมชนตลอดทั้งปี

2.นายสุริยา ห่วงถวิล จ.ลพบุรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยศึกษาความรู้ด้านการเกษตร เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ นำวิชาการความรู้มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ GAP ทำให้ได้ผลผลิตสูง มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรแบบแปลง

ใหญ่ ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ GAP และมันสำปะหลัง เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ

3.นางอัญชัน สุขจันทร์ จ.สุรินทร์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม เปลี่ยนจากทำเกษตรเชิงเดี่ยวโดยปลูกข้าวเป็นหลัก ปรับพื้นที่เป็นโคก หนอง นา ทำเป็นไร่นาสวนผสม ผลิตเมล็ดข้าวและผักอินทรีย์ตามมาตรฐาน GAP แปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดการใช้ปุ๋ยและไฟฟ้าภายในฟาร์มโดยใช้ระบบให้น้ำแบบสปริงเกอร์ และใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

## ผลักดันเปิดตลาดส่งออกส้มโอ-เปิดปรุงสุกไปนิวซีแลนด์

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยหลังร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Joint SPS Committee) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 9 ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ว่า ฝ่ายไทยแสดงความประสงค์ขอเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ 1 รายการ ได้แก่ ส้มโอ และขอยกขอยอมเขตสินค้าเปิดปรุง

สุกในรูปแบบอื่นไปนิวซีแลนด์ อาทิ เปิดอย่างทั้งตัวเนื้อเปิดติดกระดูก ขาเปิดอย่างและตุ๋น (Confit) เครื่องในเปิดพะโล้ (ดับ หัวใจและกึ๋น) และไขมันเป็ด (สำหรับการปรุงอาหาร) พร้อมนี้ ได้หารือถึงประเด็นปัญหา



ด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนมาตรฐานการนำเข้าด้านสุขอนามัย (Import Health Standard) ของนิวซีแลนด์ สำหรับสินค้าส่งออกของไทย อาทิ สับประรด ไม้ตัดดอก กุ้งก้ามกราม และการพิจารณาขึ้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำซากสัตว์เข้ามาในอาณาจักรไทยเพื่อลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้า

อีกทั้งยังใช้โอกาสนี้หารือความถี่พบหน้าโครงการความร่วมมือด้านการ

แลกเปลี่ยนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) โครงการใหม่ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกันในอนาคตและความร่วมมือด้าน SPS และความปลอดภัยอาหารภายใต้กรอบการประชุมพหุภาคี เช่น AANZFTA, Codex, IPPC

นอกจากนี้ได้นำคณะผู้แทนของนิวซีแลนด์ ศึกษาดูงานการตรวจสอบสินค้าเกษตรสำหรับการส่งออก การตรวจสอบแมลงศัตรูพืชต้องห้ามตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง และการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าพืช (E-phyto) ของไทย ณ ศูนย์บริการตรวจสอบรับรองสินค้าพืชแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านตรวจ

พืชทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ของกรมวิชาการเกษตร โดยมี น.ส.ทิพวรรณ เกิดศิริ หัวหน้าด่าน และเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจพืชทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล พร้อมนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าส่งออก เช่น ทุเรียน กว๊ายไม้ ไบยานางไบเตย ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และการออกใบรับรอง E-phyto สำหรับสินค้าพืชไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วย.



# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 5 - พุธสัปดาห์ 11 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2290

หน้า: 3(เต็มหน้า)

Col.Inch: 104.26 Ad Value: 49,940.54

PRValue (x3): 149,821.62 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กษ. ชูธงหนุน 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงต้น 'กาแฟบ้านมณีพฤกษ์'...



## กษ. ชูธงหนุน 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ต้น 'กาแฟบ้านมณีพฤกษ์' ของดีเมืองน่าน สร้างรายได้มั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน



### รายงานพิเศษ

ภักดีทิรา บัลดอย

**'จังหวัดน่าน'** แหล่งผลิตกาแฟคุณภาพระดับพรีเมียมและเป็นแหล่งปลูกกาแฟสำคัญอันดับ 3 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ด้วยรสชาติที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ ราคาจับต้องได้ รวมถึงกรรมวิธีการปลูกกาแฟในป่าควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมกัน ส่งผลให้กาแฟ จ.น่าน กลายเป็นที่นิยมของคอกาแฟเรื่อยมา

ขณะเดียวกัน ภาพรวมปัจจุบันของตลาดกาแฟ พบว่า ตลาดกาแฟพรีเมียมราว 2,000 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 10 ของตลาดทั้งหมด ดังนั้น หากมองในมุมมองการเติบโตของตลาดกาแฟไทย จึงเป็นโอกาสดีของ 'กาแฟบ้านมณีพฤกษ์ จ.น่าน' ที่จะลงนามแข่งขัน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคง



### เปิดประตูสู่ 'บ้านมณีพฤกษ์'

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน เผยว่า ย้อนไปเมื่อปี 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านมณีพฤกษ์ โดยใช้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 5 - พุธสัปดาห์ 11 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2290

หน้า: 3(เต็มหน้า)

Col.Inch: 104.26 Ad Value: 49,940.54

PRValue (x3): 149,821.62 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กษ. ชูธงหนุน 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงดัน 'กาแฟบ้านมณี...'

จนพัฒนาหลายเป็น 'แปลงใหญ่กาแฟบ้านมณีพฤษชัย' ด้วยเหตุนี้ภายใต้แนวคิด 'ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้' จึงเลือกแปลงใหญ่ฯ เป็นต้นแบบพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการ ตลอดจนด้านการตลาด

ปัจจุบัน มุ่งขับเคลื่อน 3 ด้าน ประกอบด้วย คน ผ่านการส่งเสริมความรู้ความสามารถทั้งประชาชนแปลงใหญ่ สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อเป็นต้นแบบผลิตและแปรรูปกาแฟที่มีคุณภาพ นำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ - สร้างแบรนด์ รวมถึงพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้มีแนวคิด - ทักษะที่พร้อมสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าที่มีอยู่ เมื่อผนวกกับการมีเกษตรกรต้นแบบมากประสบการณด้านกระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพ โดยเฉพาะ Specialty Coffee ส่งผลให้สินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

สินค้า นำโดย Specialty Coffee ไม่ว่าจะเป็น Java, Typica, Syrina, Yellow Bourbon, Geisha และ Catimor ที่ได้รับการยอมรับในวงการกาแฟและผู้บริโภค ทั้งนี้ หลังจากได้รับงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด รวมถึง



นวัตกรรม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตกาแฟที่ทันสมัย ภายใต้ 'โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง' ส่งผลให้กำลังการผลิตกาแฟเพิ่มสูงขึ้น คุณภาพดีขึ้น การันตีด้วยรางวัลจากเวทีประกวดกาแฟทั่วประเทศ อาทิ Thailand Coffee Fest, Thai Specialty Coffee Awards และการประกวดสุดยอดกาแฟไทย (กรมวิชาการเกษตร) ฯลฯ

พื้นที่ แปลงใหญ่กาแฟบ้านมณีพฤษชัยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 - 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล เหมาะสำหรับการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า โดยเฉพาะ Geisha : Specialty Coffee สุดยอดสายพันธุ์กาแฟอันดับ 1 ซึ่งมีมูลค่าจำหน่ายถึงกิโลกรัมละ 8,000 บาท นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนแนวคิดในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวหันมาเป็นการปลูกกาแฟและทำเกษตรแบบผสมผสาน ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

## พัฒนาต้นน้ำ - ปลายน้ำ

เกษตรกรจังหวัดน่าน เมยอีกว่า สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ส่วนใหญ่สามารถผลิตกาแฟและจำหน่ายเป็นกาแฟเชอร์รี่ ซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิตต้นน้ำเท่านั้น สามารถจำหน่ายกาแฟเชอร์รี่คุณภาพ ในราคา กิโลกรัมละ 28 บาท ทว่ายังขาดการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นขั้นตอนกลางน้ำ โดยหากแปรรูปเป็นกาแฟสำเร็จรูปจะสามารถจำหน่ายกิโลกรัมละ 200 - 250 บาท และเมื่อเกษตรกรสามารถแปรรูปไปจนถึง "กาแฟคั่ว" เพื่อจำหน่ายในขั้นตอนปลายน้ำจะสามารถจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 1,000 - 8,000 บาท

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแนวทางเพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทั้งการเพิ่มปริมาณและสัดส่วน Specialty Coffee การพัฒนากระบวนการผลิตที่ใช้ นวัตกรรม - เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ - แบรนด์ Specialty Coffee รวมถึงการพัฒนาโรงคั่วบรรจุที่ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ปัจจุบัน เกษตรกรแปลงใหญ่กาแฟบ้านมณีพฤษชัยมีรายได้เฉลี่ยสุทธิ 13,347.33 บาท คาดว่าในปี 2570 รายได้เฉลี่ยสุทธิของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นเป็น 40,100 บาท/ครัวเรือน (เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี) รวมถึงเกษตรกรสามารถยกระดับสู่การเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ สามารถกำหนดราคาจำหน่ายเองได้ และล่าสุด สำนักงานเกษตร จ.น่าน ยังนำเสนอแนวทางสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 460,000 ไร่ โดยส่งเสริมการปลูกกาแฟ เพื่อสร้างรายได้มั่นคงควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

## ทางรอดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

ขณะที่ นายวิชัย กำเนิดมงคล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟบ้านมณีพฤษชัย จ.น่าน เล่าว่า นับตั้งแต่ปี 2555 ภูเขาหัวโล้นเป็นปัญหาหลัก และต้องร่วมหาแนวทางแก้ไข โดยมีเจตน์หลักคือ 'หมู่บ้านมณีพฤษชัย' ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาไฟเก่า มีแร่ธาตุโพแทสเซียมค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับการปลูกผลไม้ เนื่องจากเป็นธาตุที่สร้างแป้งและน้ำตาล ประกอบกับพื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 - 1,400 เมตร ผนวกกับมีอากาศเย็น ฝนตลอดทั้งปี ทั้งหมดนี้กล่าวมาจึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง 'กาแฟบ้านมณีพฤษชัย' ที่ตอบโจทย์คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน แปลงใหญ่กาแฟบ้านมณีพฤษชัย มีกาแฟสายพันธุ์ดีจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น Geisha สายพันธุ์ที่มีกลิ่นผลไม้ ดอกไม้ เบอรรี่ ซึ่งหากมีองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างด้วยกัน กาแฟจะมีมิติรสชาติค่อนข้างซับซ้อน (Complex) และหายาก ส่งผลให้ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ต่อมาคือ Java สายพันธุ์ที่มีกลิ่นเหมือนดอกไม้ เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของอาราบิก้า และ Syrina สายพันธุ์นี้จะมีโดดเด่นเรื่องความเปรี้ยว ความหวานที่จัดจ้าน รวมถึงมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าสายพันธุ์อื่น นอกจากนี้ ยังมี Typica, Yellow Bourbon และ Catimor ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน แปลงใหญ่กาแฟบ้านมณีพฤษชัย ยังขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและการตลาด

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 5 - พุธสัปดาห์ 11 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2290

หน้า: 3(เต็มหน้า)

Col.Inch: 104.26 Ad Value: 49,940.54

PRValue (x3): 149,821.62 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กษ. ชูธงหนุน 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงต้น 'กาแฟบ้านมณี...

ทำให้ไม่สามารถเติบโตได้ตามที่คาดหวัง ดังนั้น เมื่อทางสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ฯ จวบจนปัจจุบัน ทั้งด้านงบประมาณ เครือข่ายเพื่อจำหน่ายกาแฟ รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ส่งผลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งปีนี้สามารถผลิตกาแฟเชอร์รี่ ได้มากถึง 20 ตัน ส่วนรายได้ของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เฉลี่ยปีละ 2 แสนบาท

“การที่อยู่เพียงตัวคนเดียวไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ แต่การรวมกลุ่มเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันจะสร้างพลังให้เกิดการขับเคลื่อนได้มาก จึงอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันและร่วมมือด้วยความจริงใจ พร้อมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำน่าน เพื่อเป็นทางรอดของคนบนดอยให้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน” นายวิชัย ทิ้งท้าย

## ธ.ก.ส.ปล่อยกู้เก็บผลไม้ป่า หนุนเกษตรกรสร้างรายได้ระยะสั้น

นายฉัตรชัย สิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดโครงการสินเชื่อเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเก็บผลไม้ในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ โดยมีเป้าหมายในการป้องกันปัญหาการกู้เงินนอกระบบที่มีต้นทุนสูง และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในช่วงว่างเว้นจากการผลิตภาคเกษตร วงเงินสินเชื่อรวม 375 ล้านบาท เป้าหมายลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 5,000 ราย แบ่งเป็นวงเงินกู้สำหรับไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน กู้ได้ไม่เกิน 75,000 บาท/ราย ส่วนประเทศฟินแลนด์ กู้ได้ไม่เกิน 65,000 บาท/ราย ดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า กำหนดชำระคืนเงินกู้เพียง 1 งวด ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่ทำการเปิดบัญชีเงินกู้ และเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อลูกค้าที่บริษัทจัดหางานได้รวบรวม และนำมาเสนอธนาคาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือกู้ยืม และเงื่อนไขในการชำระหนี้ตามโครงการฯ ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสวัสดิภาพการเดินทางไปทำงานดังกล่าว ที่ต้องถูกกฎหมาย รวมถึงการการันตีรายได้ที่เหมาะสม จึงไม่อนุญาตให้ลูกค้ากู้เงินเพื่อเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศด้วยตนเองโดยไม่ผ่านบริษัท

สำหรับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่สนใจแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

# รมว.เกษตรฯเร่งฟื้นฟูตลาดจัดมหกรรมกล้วยไม้แห่งชาติ

นายเศรษฐ์เกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ National Dialogue Convenor ของประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม Food Systems Transformation Progress Review ร่วมกับ น.ส.หลิน หยาง รองเลขาธิการบริหาร UNESCAP นายจง จิน คิม รองผู้อำนวยการใหญ่ FAO และผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และนายสเตฟานอส ฟิทู ผู้อำนวยการ UNFSS Coordination Hub ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก สำหรับการประชุม Food Systems Transformation Progress Review เป็นการประชุมร่วมกันของ National Dialogue Convenor ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อทบทวนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประสานการดำเนินงานร่วมกัน นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก เมื่อปี 2564 (UN Food System Summit 2021) และการประชุม UN Food Systems Summit 2 Stocktaking Moment

นายเศรษฐ์เกียรติกล่าวว่า นับตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมของการประชุม UN Food System Summit ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปัจจุบัน กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดเวทีพูดคุยสาธารณะ (Dialogues) ร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการวิจัย รวมถึงหน่วยงานในระดับนานาชาติ หน่วยงานสหประชาชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานและแนวทางในการปรับเปลี่ยนการจัดการระบบเกษตรและอาหารและไปสู่ความยั่งยืน ยึดหยุ่นและเป็นธรรม

ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จในก้าวแรกที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนประเด็นระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนไปอย่างกว้างขวาง ขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการประชุม UN Food Systems Summit 2 Stocktaking Moment เมื่อปีที่ผ่านมา เครือข่ายของกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมส่งตัวอย่างการดำเนินงานและกิจกรรมที่ดีในการช่วยขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศสมาชิก

นอกจากนี้ยังคงสนับสนุนการดำเนินงานอย่างจริงจังที่จะขับเคลื่อนและหาแนวทางพลิกโฉมระบบเกษตรอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้รับการสนับสนุนจาก FAO และ UN Country Team อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการดำเนินการต่อจากนี้ นับว่าเป็นความท้าทายในการเดินทางร่วมกันของเครือข่าย เพื่อสานพลังการขับเคลื่อนและทลายกำแพงกั้นระหว่างกันของ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG /Carbon Credit ลดการปล่อยสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการเผา โดยหวังว่านโยบายเหล่านี้ของไทย สามารถสนับสนุน เจตนารมณ์ของไทยในการดำเนินงานตาม Declaration on Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems, and Climate Action ที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามเมื่อการประชุม COP28 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023



## ข่าวสั้น

### ■ ครม.รับทราบรายงานเงินกองทุนคุ้มครองพันธู์พืช


**ทำเนียบฯ** - เมื่อวันที่ 4 ก.ค.67 นางรัตเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองพันธู์พืช ประจำปี 2561-2564 ให้ที่ประชุม ครม.รับทราบ เพื่อจะได้จัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

นางรัตเกล้ากล่าวว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธู์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 60 บัญญัติให้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธู์พืชเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนฯ ในปีที่ผ่านมาแล้วต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองพันธู์พืช โดยงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนฯ ให้คณะกรรมการคุ้มครองพันธู์พืชเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรมวิชาการเกษตร กษ. ได้จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนฯ ประจำปี 2561-2564 ซึ่ง สตง. ได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับปีที่สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

สินทรัพย์รวมปี 2561: 2,946,168.72 บาท ปี 2562: 3,588,981.46 บาท ปี 2563: 4,293,465.05 บาท ปี 2564: 5,016,334.05 บาท  
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนปี 2561: 2,946,168.72 บาท ปี 2562: 3,588,981.46 บาท ปี 2563: 4,293,465.05 บาท ปี 2564: 5,016,334.05 บาท  
รายได้รวม ปี 2561: 491,668.72 บาท ปี 2562: 639,312.74 บาท ปี 2563: 706,983.59 บาท ปี 2564: 723,869.00 บาท

ค่าใช้จ่าย - มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ปี 2561: 491,668.72 บาท ปี 2562: 639,312.74 บาท ปี 2563: 706,983.59 บาท ปี 2564: 723,869.00 บาท



เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกอ้อย ในระยะแตกกอ รับมือไรเมงมุมอ้อย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะคุกกินน้ำเลี้ยงอยู่ที่บริเวณใต้ใบ และมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สร้างเส้นใยเป็นเส้นบาง ๆ ขึ้นปกคลุมผิวใบบริเวณที่ไรคุดทำลายอยู่ ใบอ้อยที่ถูกทำลายในระยะแรกจะมีลักษณะเป็นจุดประสีขาวเล็ก ๆ กระจายอยู่ตามแนวเส้นกลางใบ.....● ต่อมาแผลบริเวณดังกล่าวนี้จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง หากการทำลายยังคงดำเนินต่อไปอย่างรุนแรง และต่อเนื่องรอยแผลก็จะขยายขึ้น และใบอ้อยจะมีอาการแห้งตลอดทั่วทั้งใบ ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้นอ้อยชะงักการเจริญเติบโตได้.....● แนวทางป้องกันและแก้ไข 1.ทำลายพืชอาศัยของไรเมงมุมอ้อย โดยเฉพาะพืชตระกูลหญ้าในบริเวณใกล้เคียงและภายในแปลงปลูก 2.ในช่วงฤดูฝน ไม่จำเป็นต้องใช้สารฆ่าไร แต่ถ้าเป็นฤดูแล้ง หรือระยะที่ฝนทิ้งช่วงและมีการระบาดของไรเมงมุมอ้อยมาก ให้ใช้สารฆ่าไร อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 3.ในกรณีที่เกิดการระบาดของไรเมงมุมอ้อย และพบด้วงตัวห้ำอยู่เป็นปริมาณมาก ควรพิจารณาใช้สารฆ่าไรที่ไม่เป็นอันตรายต่อด้วงตัวห้ำ.....●

บายกะหล่ำปลี

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7459

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 39.66

Ad Value: 39,660

PRValue (x3): 118,980

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส. จัดวงเงินกว่า 300 ล้าน หนุนลูกค้าหารายได้ตปท. ช่วงว่างงานเกษตร

## ธ.ก.ส. จัดวงเงินกว่า 300 ล้าน

### ● หนุนลูกค้าหารายได้ตปท. ช่วงว่างงานเกษตร

แบงก์ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศสร้างรายได้ระยะสั้นให้กับลูกค้า 5,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 375 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วงเงินรายละไม่เกิน 75,000 บาท ช่วงว่างงานเกษตร ยื่นขอได้ถึง 31 ก.ค. นี้ พร้อม

ขนทัพการเงิน ลุยหาดีใหญ่ในงาน “Money Expo Hatyai 2024”  
นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดโครงการสินเชื่อเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเก็บผลไม้ในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ โดยมีเป้าหมายในการป้องกันปัญหาการกู้เงินนอกระบบที่มีต้นทุนสูง และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในช่วงว่างเว้นจากการผลิตภาคเกษตร วงเงินสินเชื่อรวม 375 ล้านบาท

โดยมีเป้าหมายลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 5,000 ราย แบ่งเป็นวงเงินกู้สำหรับไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน กู้

ได้ไม่เกิน 75,000 บาท/ราย ส่วนประเทศฟินแลนด์ กู้ได้ไม่เกิน 65,000 บาท/ราย ดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า กำหนดชำระคืนเงินกู้เพียง 1 งวด ภายในวันที่ 31 ธ.ค. นี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่ทำการเปิดบัญชีเงินกู้ และเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อลูกค้าที่บริษัท จัดหางานได้รวบรวม

และนำมาเสนอธนาคาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือกู้ยืม และเงื่อนไขในการชำระหนี้ตามโครงการฯ ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสวัสดิภาพการเดินทางไปทำงานดังกล่าว ที่ต้องถูกกฎหมาย รวมถึงการการันตีรายได้

ที่เหมาะสม จึงไม่อนุญาตให้ลูกค้ากู้เงินเพื่อเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศด้วยตนเองโดยไม่ผ่านบริษัท ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2567

พร้อมกันนี้ นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้ลงได้เข้าร่วมงาน Money Expo Hatyai 2024 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ถึงวันที่ 7 ก.ค. นี้ โดยนำผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเชื่อ บริการทางการเงิน พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมาเสริมให้ลูกค้าถึงที่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนสูง อาทิ โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “UP LEVEL” เพียงฝาก



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7459

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 39.66

Ad Value: 39,660

PRValue (x3): 118,980

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส. จัดวงเงินกว่า 300 ล้าน หนุนลูกค้าหารายได้ตปท.ช่วงว่างงานเกษตร

ขึ้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป โดยฝากเพิ่ม  
ได้ครั้งละ 50,000 บาทขึ้นไป รวมสูงสุด  
ไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาฝาก 11  
เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได  
สูงสุด 8.80% ต่อปี เฉลี่ย 2.05% ต่อปี  
ทั้งโครงการเปิดรับฝากจนถึง 15 ก.ค.  
2567 หรือจะเลือกออมเงินแบบได้ลุ้นโชค  
แบบรายกระจายไปกับสลากออมทรัพย์  
ธ.ก.ส. ชูดวงเงิน ราคาหน่วยละ 100 บาท  
อายุรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนดจะ  
ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 1.90 บาท คิด  
เป็นอัตราดอกเบี้ย 0.633% ต่อปี เป็นต้น  
ด้านสินเชื่อ ธ.ก.ส. ได้นำผลิตภัณฑ์  
สินเชื่อเงินด่วนคนดี สำหรับสมาชิก อสม.  
และ อสส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินราย  
ละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย  
0.67% ต่อเดือน และสินเชื่อแทนคุณ  
สำหรับเกษตรกรลูกค้าที่อายุตั้งแต่ 60 ปี  
ขึ้นไป ที่มีหนี้อันเป็นภาระและประสงค์  
จะโอนทรัพย์สินหลักประกันให้กับทายาท  
โดยให้ทายาทเข้ามามีส่วนร่วมในการลด  
ภาระหนี้และรักษาทรัพย์สินให้คงอยู่กับ  
ครอบครัว อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน  
MRR เท่ากับ 6.95%) ต่อปี เป็นต้น ■

## หนัสนาคตลาด-ราคาร่วงซ้ำ ชาวสวนแม่กลองแห่ปลูก“มะพร้าวน้ำหอม”

**สมุทรสงคราม** - เกษตรสมุทรสงครามเดือนชาวสวน อยากรังปลูกมะพร้าวน้ำหอม หนัสนาคตลาด ราคาอาจตกต่ำได้ ขณะที่จีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ พม่า และลาว เริ่มปลูกกันเองแล้ว แนะนำควรปลูกพืชหลากหลาย มีโอกาสสร้างรายได้หลายทาง และมีรายได้ตลอดปี

นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตร จ.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จ.สมุทรสงคราม มีพื้นที่รวม 260,442 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 176,089 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 18,247 ครัวเรือน ปี 2567 มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 10,995 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวใหญ่ หรือมะพร้าวแคง 67,338 ไร่ พื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมปี 2566 จำนวน 11,610 ไร่ ให้ผลผลิต 34,625 ตัน ส่วนปี 2567 เพิ่มขึ้น 11,926 ไร่ คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 33,418 ตัน

สาเหตุที่พื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ชาวสวนขายมะพร้าวน้ำหอมได้ราคาดีลูกละ 44-45 บาท ขณะที่ปกติจะขายได้ลูกละ 5-20 บาทเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ชาวสวนบางรายตัดโค่นต้นเดิมทิ้งเพราะให้ผลผลิตบ้างไม่บ้างขึ้นกับสภาพอากาศ ขณะที่บางรายตัดโค่นต้นมะพร้าวแคง แล้วหันมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมแทนเพราะใช้เวลา 2 ปีกว่า หรือ 3 ปีก็ให้ผลผลิตแล้ว ตัดลูกขายได้ทุก 20-25 วันตลอดปี ประกอบกับต้นทุนต่ำกว่า เพราะไม่ต้องเสียค่าแรงงานเก็บผลผลิต เนื่องจากผู้ซื้อนำมาเอง ส่วนชาวสวนคอยดูการนับจำนวนมะพร้าวแล้วรับเงิน จากนั้นดูแลความสะอาดสวนและใส่ปุ๋ยบำรุงต้น

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า การที่ชาวสวนหันมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อหลายด้าน เนื่องจากตามข้อเท็จจริงราคามะพร้าวน้ำหอมจะเป็นไปตามกลไกของตลาด และปริมาณมะพร้าวว่ามากหรือน้อย เช่น ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจะสูงเพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตน้อย ชาวสวนเรียกว่า “มะพร้าวขาดคอ” เนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมใช้เวลาประมาณ 8 เดือนจึงจะเก็บผลผลิตได้ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนย่างเข้าสู่ฤดูหนาวมะพร้าวซึ่งสะสมอาหารมาจากฤดูฝนจะส่งอาหาร ไปเลี้ยงใบเป็นส่วนใหญ่ทำให้การสร้างช่อดอกน้อย ผลผลิตจึงลดลงดังกล่าว

วิธีแก้ไขจะต้องใส่ปุ๋ยตามสภาพดินช่วงปลายฝนต้นหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เพื่อให้ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมมะพร้าวน้ำหอมจะไม่ขาดคอ อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมลดลงอยู่ที่ลูกละ 18-20 บาท เนื่องจากผลผลิตเริ่มมากขึ้นและจะมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการขนส่งไปต่างประเทศทางเรือปัจจุบันเร็วขึ้น จึงมีระยะเวลาสั้นขึ้นได้นั้นโดยไม่ต้องเร่งรีบ ทำให้พ่อค้า



คนกลางมีโอกาสดูราคากับชาวสวนเพื่อให้ได้ราคาที่พอใจ สำหรับตลาดมะพร้าวน้ำหอมส่งออกต่างประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 30 เปอร์เซ็นต์บริโภคภายในประเทศและนำไปแปรรูป แต่ขณะนี้มีการแสข่าวว่าประเทศจีน พม่า และลาว เริ่มปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้ว แต่รสชาติจะเป็นอย่างไรเท่านั้น เพราะสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกัน

ดังนั้น หากมะพร้าวน้ำหอมล้นตลาดราคาจะถูกลง จึงแนะนำให้ชาวสวนอย่าโค่นไม้ผลที่ให้ผลผลิตแล้วทิ้ง เพราะกว่าจะปลูกและให้ผลผลิตได้แต่ละชนิดใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี กับให้ทำเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยการปลูกพืชสวนที่หลากหลาย เนื่องจากหากปลูกพืชหลากหลายจะเกิดรายได้ทั้งปีเพราะเกษตรกรมีรายจ่ายทุกเดือน ทั้งค่าปุ๋ย ค่าดูแลสวน อีกทั้งการปลูกพืชที่หลากหลายยังจะสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้นด้วย.